

พลเมืองทุกคนควรจะต้องเข้าร่วมประกันสุขภาพไว้เมื่อกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บและจะต้องได้รับการรักษาในสถานพยาบาล. ถ้าคุณเป็นพนักงานของบริษัท คุณจะต้องเข้าร่วมประกันสุขภาพสำหรับลูกจ้างแรงงาน ส่วนผู้ที่มีทะเบียนถิ่นที่อยู่และอาศัยอยู่ในอำเภอตากาโนะ ไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นผู้ว่างงานก็ตาม ก็สามารถเข้าร่วมประกันสุขภาพแห่งชาติได้. สำหรับบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัวอยู่ภายใต้การดูแล ก็สามารถทำประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับสมาชิกในครอบครัวได้เช่นกัน.

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมประกันสุขภาพแห่งชาติคือ คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 74 ปี. ส่วนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไปนั้นจะสามารถเข้าร่วม 「ระบบการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุช่วงบั้นปลาย」 ก็คือ <การประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ > นั้นเอง.

การขอเข้าร่วมประกันหรือยกเลิกประกันสุขภาพแห่งชาตินั้นสามารถดำเนินการได้ ณ ที่ว่าการอำเภอแผนกประกันสุขภาพแห่งชาติและการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุหรือที่สำนักงานสาขา. เมื่อต้องการเข้าร่วมประกันสุขภาพแห่งชาติ กรุณานำเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นประกอบเพื่อยืนยันตัวตน เช่น ①บัตรประชาชนการ์ดหรือเอกสารรับรองของผู้พำนักถาวรพิเศษ, ②บัตรหมายเลขนามเบอร์หรือเอกสารที่สามารถยืนยันหมายเลขหมายเลขนามเบอร์. ในกรณีที่ได้ยกเลิกการประกันลูกจ้างแรงงานของบริษัท, จำเป็นจะต้องนำ 「เอกสารรับรองการยกเลิกประกันสุขภาพ」 ที่ได้รับเมื่อตอนลาออกจากงานมายื่นแสดงด้วย.

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประกันสุขภาพแห่งชาติและได้เปลี่ยนเป็นเข้าร่วมประกันสุขภาพของบริษัท หรือกลายเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ที่เข้าร่วมประกันสุขภาพของบริษัท, ผู้ที่ย้ายถิ่นฐานออกจากอำเภอตากาโนะ หรือผู้ที่ย้ายกลับประเทศของตน จะต้องดำเนินการเรื่องเพื่อขอยกเลิกประกัน โดยต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นแสดงด้วย คือ ①บัตรประชาชนการ์ดหรือเอกสารรับรองของผู้พำนักถาวรพิเศษ, ②บัตรหมายเลขนามเบอร์หรือเอกสารที่สามารถยืนยันหมายเลขหมายเลขนามเบอร์ ③บัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ ④บัตรประกันสุขภาพลูกจ้างแรงงานของบริษัท.

\*กรุณาแสดงบัตรประกันสุขภาพทุกครั้งเมื่อไปขอรับบริการที่สถานพยาบาล. ในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ และถ้าหากคุณเข้าประกันสุขภาพไว้ อัตราค่ารักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายให้กับสถานพยาบาล คือ 30%. ส่วนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 70-74 ปี จะจ่ายเพียง 20 หรือ 30%. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประกันสุขภาพนั้น จะต้องรับภาระจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเต็มจำนวน. ฉะนั้น เพื่อความสบายใจในการไปขอรับบริการที่สถานพยาบาลจึงอยากให้ทุกคนเข้าร่วมประกันสุขภาพกันไว้.

ประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น เป็นระบบประกันที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เข้าร่วมประกัน. ดังนั้น ผู้ประกันตนทุกคนจำเป็นต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันให้ครบถ้วน. หากจะมีการโยกย้ายถิ่นฐานออกจาก อาเภอนากาโอะ หรือ ย้ายถิ่นฐานกลับไปยังประเทศบ้านเกิดของตนนั้น แต่ยังคงชำระค่าเบี้ยประกันอยู่ กรุณาจ่ายส่วนที่ค้างชำระอยู่ให้ครบถ้วนเสียก่อน.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ ที่ว่าการอำเภอนากาโอะ แผนกประกันสุขภาพแห่งชาติและการ รักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่หมายเลข 026-224-5025. เกี่ยวกับระบบการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุช่วงบั้น ปลายนั้น สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 026-224-8767, เกี่ยวกับการลงทะเบียนถิ่นที่อยู่ อาศัยสามารถติดต่อได้ที่แผนกพลเรือน หมายเลขโทรศัพท์ 026-224-7949.